



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว อย.จัดประชุมจับคู่ระหว่าง มหาวิทยาลัย รพ. และกลุ่มที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตกัญชา โดยมีจุฬาฯ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.นครสวรรค์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหิดล สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าร่วม</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เป็นการจับคู่กันในพื้นที่ระหว่างสถาบันการศึกษา กลุ่มที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิต และรพ. โดยมีโมเดลของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ ที่ทำร่วมกับนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จะได้ข้อมูลผู้ป่วยที่ไ้ยาทั้งประเทศในภาพรวม เป็นประโยชน์ในการทำโครงการต่อไป รวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยที่ไ้ยาจากกัญชาอยู่แล้วได้ไ้ยาต่อไปในรูปแบบของการร่วมวิจัย ส่วนที่มีกลุ่มบุคคลโฆษณาชักชวนให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรมารวมกลุ่มปลูกกัญชา โดยอ้างว่าสธ.จะรับซื้อในราคา ก.ก.ละ 16,000 บาท ไม่เป็นความจริง</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้กฎหมายลูกที่สำคัญเหลือร่างกฎกระทรวงฯ การขออนุญาต และการอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่อยู่ระหว่างการเสนอกรม.พิจารณา ระหว่างนี้ จะส่งร่างไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย เพื่อให้รวดเร็วหลังจากผ่าน ครม. ส่วนประกาศคกก.ยาเสพติดให้โทษอีก 2 ฉบับ ต้องรอกฎกระทรวงออกก่อน</p> <p>ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการร่วมมือวิจัยน้ำมันกัญชาสูตรอบ.เดชา ว่า เหลือเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาขึ้นกับคกก.จริยธรรมฯ หลังจากนั้นจึงจะยื่นขอเอกสารขออนุญาตวิจัยจากคกก.ยาเสพติดให้โทษต่อไป</p> <p>นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาฯ มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 2,300 คน มีเครือข่ายที่เป็นผู้ผลิตกัญชามากกว่า 10 เครือข่าย จึงอยากให้ทุกเครือข่ายดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่กฎหมายอนุญาตในลักษณะการจับคู่เป็นโครงการวิจัย จะส่งผลให้ผู้ผลิตที่เคยดำเนินการแบบลับๆ สามารถผลิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันผู้ป่วยมียาจากกัญชาใช้ต่อไป ที่สำคัญจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น มีความปลอดภัยในการนำไปใช้</p> <p>-เสนอบทความว่า ไ้ล้ครบกำหนดการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา แต่การขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชา ล่าสุด 21 เม.ย. 2562 มีผู้ครอบครองกัญชาในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย ฯลฯ 19 ราย กลุ่มผู้ป่วย 6,395 ราย และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่ต้องส่งมอบของกลางมีเพียง 1 ราย จนนักวิชาการและแพทย์ต่างกังวลว่าหากพ้นกำหนดนิรโทษ ผู้ป่วยจะขาดแคลนสารสกัดหรือน้ำมันกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ให้ข้อมูลว่า ตามกฎหมายได้ให้ผู้ป่วยที่มาแจ้งการครอบครองมีสิทธิที่จะขอใช้น้ำมันกัญชาหรือสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ออกไปได้อีก 90 หรือ 180 วัน จนกว่าจะได้พบแพทย์ที่ผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งกรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการ ส่วนการผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ นอกจาก อย. ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสาและหน่วยงานรัฐ</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การอบรมแพทย์แผนปัจจุบันในการใช้กัญชาทางการแพทย์มี 6 รุ่น รุ่นแรก 29-30 เม.ย. เบื้องต้น 200 คน หลังผ่านการสอบจะนำไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตกับอย. โดยจะมีการอบรมซ้ำ ทุก 2 ปี</p>
<p>มติชน</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินให้คก.วัตถุอันตรายทบทวนเรื่องการใช้พาราควอตภายใน 60 วัน เพื่อยกเลิกการใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป หากยังเพิกเฉยเตรียมเสนอให้ ป.ป.ช.พิจารณาไ้สวนหน้าที่ ระบุว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันเช่นนี้ และสธ.ประกาศมาหลายครั้งว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชดังกล่าวมีอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจับตามองว่า ก.อุตสาหกรรมและก.เกษตรฯ จะดำเนินการอย่างไร สิ่งสำคัญคือ หากไม่ทันใน รัฐบาลนี้ก็ต้องรอรัฐบาลหน้า โดยต้องแบนสารเคมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พาราควอตให้ใช้ได้ภายในปี 2564
ข่าวสด	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และฟ้าผ่า โดยมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 26-27 เม.ย. เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี กทม.และปริมณฑล นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด วันที่ 28 เม.ย. พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด</p>
สยามธุรกิจ	<p>เครื่องสำอางผสมสารอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับแจ้งจากประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการถอนทะเบียนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 รายการ คือ 1.Deeja Cosmetic Suncream 2.Deeja Cosmetic Wrinkle cream 3.Deeja Cosmetic Dream Cream 4.RDLBabyface Whitening Cream Night 5 in 1 5.RDL Face Off Fade-Out Cream Day Cream 5 in 1 เนื่องจากพบการปลอมปนของสารปรอทและสารไฮโดรควิโนน และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รายการไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แต่ตรวจพบชื่อผลิตภัณฑ์ RDL เช่น Rdl babyface with Melawhite, HYDROQUINONE TRETINOIN BABYface Solution 2, HYDROQUINONE TRETINOIN BABYface Solution 3, Rdl babyface คู่จิ้น สูตร-3, RDL babyface Whitening Cream, RDL Sunblock คู่ RDL Whitening และ RDL Bodyface สูตร 1 วางจำหน่ายทางสื่อออนไลน์ ซึ่ง ไม่ได้รับการอนุญาต ดังนั้น ก่อนซื้อขอให้ตรวจสอบ เลข อย. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai, ORYOR Smart Application, www.fda.moph.go.th และ www.oryor.com หากพบเลขผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูลหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556, Oryor Smart Application หรือ สสจ.ทั่วประเทศ</p>
bangkokbiznews.com news1005.fm nationtv.tv chiangmainews.co.th	<p>ห้ามกินทุเรียนกับแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด ไม่กินถี่ทุกวัน และลดอาหารกลุ่มข้าว แป้ง ของหวานในมือที่กินทุเรียน หากกินทุเรียนครั้งละประมาณ 2-3 พู หรือ 4-6 เม็ด ร่างกายจะรับพลังงานสูงถึง 520 – 780 กิโลแคลอรี เทียบเท่ากับกินข้าวมันไก่ 2 จาน หรือเท่ากับการกินอาหาร 2 มื้อ นอกจากนี้ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติและไม่บ่อย เพราะจะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ป่วยได้ ที่สำคัญ ไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดกระบวนการเผาผลาญเพิ่มขึ้น ร่างกายเกิดความร้อนสูงกว่าปกติ อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้</p>
dailynews.co.th	<p>โรคไตวายเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะมีอาการเมื่อเป็นมากแล้ว อาการที่พบได้บ่อยและเป็นสัญญาณเตือน คือ ปัสสาวะผิดปกติ อาจมากหรือน้อย จนถึงไม่ปัสสาวะเลย และอาจชุนหรือใส มีสีเข้ม เป็นฟอง บางครั้งอาจมีเลือดปน หรือมีกลิ่นผิดปกติ นอกจากนี้มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ซีด ตัวบวม การตรวจสุขภาพ ประจำปีจึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ อายุมากกว่า 60 ปี มีประวัติโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยครั้ง โรค SLE โรคนี้ในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น หรือทานยาที่มีผลต่อการทำงานของไต</p> <p>พญ.วรรณิษา มีนุ่น อายุรแพทย์โรคไต รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ควรดูแลสุขภาพตนเองดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสจัด 2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3.ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ 6-8 แก้วงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4.พักผ่อนให้เพียงพอ 5.ลดการทานอาหารสำเร็จรูป 6.ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์</p>
newsplus.co.th	<p>งานวิจัยเครื่องสำอางจากมะหาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Night Cream, Sunscreen และ Hair Tonic จากสารสกัดมะหาด ให้กับ บ. ต็อกเตอร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เฮลท์ จก. เพื่อผลักดันงานวิจัยมหาดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ในนามแบรนด์ของไทย เป็นการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยสะดวก</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ที่นี่แนวหน้า</p>	<p>ภาษีความเค็ม</p> <p>- เสนอบทความว่า องค์การอนามัยโลก ร่วมกับ สสส. กรมควบคุมโรค และเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม จัดประชุมร่วมกับสื่อมวลชนในประเด็น "แนวทางลดพฤติกรรมติดเค็มของคน ไทย" ซึ่งในต่างประเทศ มีการเก็บภาษีความเค็มเช่นกัน เพื่อจูงใจให้ทั้งผู้บริโภคลดการบริโภค และผู้ประกอบการลดการใส่ส่วนผสมดังกล่าวลง อาทิ อังกฤษ โปแลนด์ Renu Garg ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ยกตัวอย่างมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ มีกฎหมายกำหนดฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร ใช้กับส่วนผสม 4 ชนิด คือ น้ำตาล ไขมัน ไขมันอิ่มตัวและเกลือ ประเทศชิลี มีการใช้ฉลากค่าเตือนในอาหารหรือขนมที่มีโซเดียมเกินค่ามาตรฐาน และมีการลดปริมาณค่ามาตรฐานลงเป็นระยะ และกำหนด ให้อาหารที่มีฉลากค่าเตือนไม่สามารถขายในโรงเรียน หรือทำการตลาดกับเด็กได้ ทั้งนี้ พบว่าคนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ย 10 กรัมต่อวัน หรือมากกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกถึง 2 เท่า</p> <p>ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดเผยว่า แนวทางการเก็บภาษีความเค็ม สำหรับในประเทศไทย จะเก็บเฉพาะอาหารและขนมสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปเท่านั้น เช่น บะหมี่ โจ๊ก ขนมขบเคี้ยว ไม่เก็บกับสินค้าที่เป็นเครื่องปรุงโดยตรง เช่น เกลือ น้ำปลา ซีอิ๊ว ดังนั้นจะไม่เป็นภาระกับประชาชน โดยคาดว่าจะรัฐบาลจะมีการพิจารณาในเร็วๆ นี้</p>
<p>ผจก.สุดสัปดาห์</p>	<p>โรดแมปกำจัดขยะพลาสติก</p> <p>- เสนอบทความ นับเป็นความท้าทายสำหรับการแก้ปัญหาขยะแห่งชาติ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก นำไปสู่การขับเคลื่อนโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกปี 2562-2573 โดยมีเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด ภายในปี 2565 แบ่งเป็น ส่วนแรกกำหนดยกเลิกใช้ภายในปี 2562 ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม , พลาสติกผสมสารออกโซ่ และพลาสติกผสมไมโครบีด ส่วนที่สอง ยกเลิกใช้ภายในปี 2565 ได้แก่ พลาสติกหุ้มหิ้วที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 36 ไมครอน, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยจะใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน รวมทั้งจะนำขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีการศึกษาและกำหนดเป้าหมายในส่วนที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายใน ปี 2570 โดยการขับเคลื่อนโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกปี 2562-2570 ดำเนินภายใต้ 4 กลไกสำคัญ คือ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการ 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 3.ใช้เครื่องมือและกลไกที่เหมาะสม เช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกภาคส่วน ออกกฎหมายต่างๆ และ 4.การจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศ</p> <p>ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ระบุว่า หากทำตามโรดแมปคาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 0.78 ล้านตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ประมาณ 3,900 ล้านบาทต่อปี และช่วยประหยัดพื้นที่ฝังกลบได้ประมาณ 2,500 ไร่ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.2 ล้านตัน CO2 เทียบเท่า</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>เปิดหน่วยสถานพยาบาลเรือนจำร้อยเอ็ด</p> <p>- เสนอข่าว นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการ ปฐมภูมิ สถานพยาบาลเรือนจำจ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิสวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจ.ร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทัั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 พ.ย. 2558 ที่มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ สปสช. และสธ. ดำเนินการให้ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p>โรคหัดระบาดในสหรัฐฯ</p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ก.สาธารณสุขสหรัฐฯ เผยว่า มีคำสั่งกักบริเวณนักศึกษาของ ม.แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส และ ม.แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย หลายคน โดยให้อยู่แต่ที่พักสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ฉีดวัคซีนแล้ว เนื่องจากในเดือนนี้มีรายงานว่ามีนักศึกษาหลายร้อยคนทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่จะติดโรคหัด</p>